



# Bodam2

Bộ đàm hoạt động dựa vào tần số vô tuyến

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Machines & Outils

 Coût 0 USD (\$)

## Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

## Introduction

Máy bộ đàm là thiết bị thu phát sóng vô tuyến hai chiều nhằm cung cấp cho người dùng những cuộc thoại dùng để liên lạc với nhiều máy khác. Khi sử dụng thiết bị bộ đàm này thì người sử dụng máy khác có thể nhận được thông tin ngay lập tức và ngược lại. Có thể khẳng định bộ đàm nắm giữ một vai trò quan trọng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, sự cố khi mưa bão tốt nhất.

Bộ đàm hoạt động dựa vào tần số vô tuyến nên cho phép nhiều người sử dụng thiết bị đàm thoại cùng lúc mà không bị gián đoạn. **Bộ đàm giá rẻ** có thể thay thế cho thiết bị di động như điện thoại vào những lúc, những nơi mạng viễn thông không thể phủ sóng hay bị hỏng. Bộ đàm cung cấp cho người sử dụng những cuộc thoại nhanh chóng cấp bách. Ngoài ra, bạn chỉ cần bỏ chi phí một lần và có thể dùng thiết bị cả đời với việc cam đoan là không mất phí liên lạc.

Mỗi bộ máy bộ đàm đều có thông số kỹ thuật riêng biệt tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn lựa chọn hoặc tương ứng với chức năng bạn cần sử dụng bộ đàm có thể đáp ứng cho bạn. Đặc trưng của thiết bị này là sử dụng tần số UHF và VHF.

Với UHF thì ưu điểm truyền dẫn là Anten nhỏ gọn vì bước sóng UHF nhỏ. Các Anten nhỏ hơn có thể sử dụng cho các băng tần cao hơn. Tuy nhiên UHF có nhược điểm chính là khoảng cách thu phát ngắn. Thường trong tầm nhìn thẳng giữa Anten trạm phát truyền hình và Anten thu của khách hàng.

Tần số sóng của UHF được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống vô tuyến, hữu tuyến và điện thoại không có dây Anten được thu phát gần nhau. Các hệ thống không truyền đi xa được do đó sẽ không gây nhiễu với hệ thống cục bộ khác. Và với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay thì người ta đã thiết kế ra nhiều loại máy bộ đàm khác nhau nhằm đáp ứng phục vụ đầy đủ cho những nhiệm vụ đặc trưng khác nhau.

Máy bộ đàm thường được ứng dụng trong những ngành như: Máy bộ đàm sử dụng cho tổ chức sự kiện, máy bộ đàm cho bảo vệ, máy bộ đàm chuyên dụng cho xây dựng công trình, máy bộ đàm cho đoàn làm phim...

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng máy bộ đàm tốt nhất. Hãy đến với đơn vị uy tín chất lượng cao chuyên cung cấp máy bộ đàm giá rẻ top 1 thị trường Việt Nam hiện nay Fes Việt.

Fes Việt chuyên cung cấp máy bộ đàm máy bộ đàm cầm tay tại Hồ Chí Minh và phân phối rộng khắp toàn quốc. Đơn vị cung cấp thiết bị có sẵn, chất lượng cao và nguồn gốc xuất xứ minh bạch rõ ràng.

Fes Việt cung cấp các loại máy bộ đàm Motorola, máy bộ đàm Kenwood, Icom, HYT, Baofeng... cùng nhiều loại máy bộ đàm giá rẻ của nhiều đơn vị nổi bật khác nhau.

Bạn có thể tham khảo bộ đàm giá rẻ, bộ đàm bảo vệ, bộ đàm công trình, bộ đàm đi phượt với chất lượng và giá cả cực kỳ cạnh tranh.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ nhanh chóng và chu đáo nhất nhé. Cam kết sản phẩm giá thành cạnh tranh tốt nhất thị trường và nhiều ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn.

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG FES VIỆT

Địa chỉ: 1180/25/1 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, HCM

MST: 0313797785

Email: info@fesviet.vn

TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 338/16 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, HCM

Hotline: 0888 103 139 - 0888 022 139

Email: info@fesviet.vn

TP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 424 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hotline: 0888 103 139 - 0888 022 139

Email: info@fesviet.vn

TP PHÚ YÊN

Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên

Hotline: 0888 103 139 - 0888 022 139

Email: info@fesviet.vn

Matériaux

Outils

---

Étape 1 -

---